



# ข่าวสด

Khao Sod  
Circulation: 950,000  
Ad Rate: 1,550

Section: First Section/หน้าแรก

วันที่: พุธ 3 เมษายน 2562

ปีที่: 28

ฉบับที่: 10353

หน้า: 1(ขวา), 7

Col.Inch: 48.07 Ad Value: 74,508.50 PRValue (x3): 223,525.50

ศิลป์: สีสี่

หัวข้อข่าว: ช่าเมีย-หมกบ้าน  
ล่าพั่วโหด  
เครื่องชอร์ตไฟฟ้าจี

# ช่าเมีย-หมกบ้าน ล่าพั่วโหด เครื่องชอร์ตไฟฟ้าจี

## น้องคนตายແທးລະກັນບ່ອຍ เหตุฝ่ายชายแอบไปมี 'กิ๊กสาว' กั๊ยประวัติ-หนักทีพยายามฆ่า สยอง-สาววัย 40 ปี เป็นศพคาบ้านพักย่าน บางบัวทอง ตามร่างกายมีร่องรอยคล้ายถูกเครื่อง ชอร์ตไฟฟ้าจี ตร.คาดสามีผู้ตาย อ่านต่อหน้า 7

### ● ช่าเมีย ต่อจากหน้า 1

ผู้ต้องหาหนีคดีพยายามฆ่า น่าจะเกี่ยวข้องกับ การตาย สอบสวนน้องสาวระบุทั้งคู่อุยกันมี ลูกด้วยกัน 2 คน พักหลังแยกกันอยู่ แต่ก็ ไปๆ มาๆ แล้วมักทะเลาะกันประจำ เรื่องที่ฝ่ายชาย มีหญิงสาวคนใหม่ ก่อนเกิดเหตุฝ่ายชาย ไปรับ ตัวกลับมาที่บ้าน จากนั้นก็ติดต่อไม่ได้ มารู้ อีกที่พี่สาวถูกฆ่าแล้ว

เมื่อเวลา 14.30 น. วันที่ 2 เม.ย. ร.ต.อ. วรุฒม์ พรหมลาย รอง สว. (สอบสวน) สภ.บางบัวทอง จ.นนทบุรี รับแจ้งเหตุผู้หญิงเสียชีวิตภายในบ้านเลขที่ 109/79 หมู่บ้านโมดิซ หมู่ 5 ต.ลำโพ อ.บางบัวทอง จึงพร้อมด้วย พ.ต.อ.สิริภพ อนุสิริ ผกก.สภ.บางบัวทอง พ.ต.อ.ศุภชัย ไตรสมบุญรณ์ ผกก.วท.พฐ. พ.ต.ท.พฤษภูมิ จำรูญศาสตร์ รอง ผกก.ป. พ.ต.ท. วรทัศน์ วัฒนชัยนันท์ รอง ผกก.สส. แพทย์ สถาบันนิติวิทยาศาสตร์ รุดไปที่เกิดเหตุเป็นบ้าน

ทาวน์โฮม 2 ชั้น พบศพน.ส.พัชรา ชงสวัสดิ์ อายุ 40 ปี สภาพศพนอนหงาย สวมชุดครอสส์ ดำ มีบาดแผลพุพองตามร่างกายหลายแห่ง แพทย์ระบุเสียชีวิตมาแล้วประมาณ 8-12 ชั่วโมง จากการสอบสวนเพื่อนบ้านให้การว่า ขณะรดน้ำต้นไม้หน้าบ้านสังเกตเห็นประตูลงภายในบ้านเปิดอยู่ จึงตะโกนเรียก แต่ไม่มีเสียงตอบรับ เมื่อมองเข้าไปในบ้านก็พบว่า มีคนนอนอยู่ตรงประตูบ้าน จึงเดินเข้าไปดู พบน.ส.พัชราเสียชีวิตแล้ว มีบาดแผลตามตัว หลายแห่ง จึงรีบแจ้งตำรวจมาตรวจสอบ

ส่วนน.ส.สุวิมล ชงสวัสดิ์ อายุ 37 ปี น้องสาวผู้ตาย ให้การว่า บ้านหลังนี้มีผู้ตายกับนาย มงคล เสือเดช อายุ 37 ปี สามี โดยมีลูกด้วยกัน 2 คน ต่อมาผู้ตายและนายมงคลแยกทาง กันอยู่ เวลาที่นายมงคลกลับมาที่บ้านมักจะมี ปากเสียงกับผู้ตายเป็นประจำ เรื่องที่นายมงคล มีหญิงสาวคนใหม่ เมื่อวันอาทิตย์ที่ 31 มี.ค. เวลา 18.00 น. นายมงคล ไปรับผู้ตายที่บ้าน

แม่ ซึ่งอยู่บริเวณวัดนาคปรก เขตภาษีเจริญ กทม. กลับมาบ้านที่เกิดเหตุ จากนั้นก็ติดต่อกับพี่สาวไม่ได้เลย

น้องสาวผู้ตายให้การต่อว่า เมื่อช่วงค่ำวันที่ 1 เม.ย. เวลา 23.00 น. ทราบว่าพ่อของนาย มงคล พร้อมด้วยหลานอีก 2 คน มาที่บ้านผู้ตาย จึงโทรศัพท์สอบถามพ่อนายมงคลว่าพี่สาวเป็นอย่างไรบ้าง พ่อนายมงคลบอกว่าเห็นพี่สาวนอนอยู่ที่หน้าบ้าน จึงไม่ได้ถามอะไรเพิ่มเติม เพราะคิดว่าพี่สาวไม่ได้เป็นอะไร จนกระทั่งช่วงเช้ามีเพื่อนบ้านมาพบศพ จึงรีบเดินทางมาที่เกิดเหตุ

จากการชันสูตรพลิกศพในเบื้องต้นเจ้าหน้าที่พบร่องรอยคล้ายถูกเครื่องชอร์ตไฟฟ้า จึงตามร่างกายหลายแห่ง ส่วนจะเสียชีวิตด้วยสาเหตุใดต้องรอผลการชันสูตรอย่างละเอียดอีกครั้ง พร้อมทั้งจะนำตัวพ่อนายมงคลมาสอบปากคำ ส่วนนายมงคลนั้นจากการตรวจสอบพบว่า มีหมายจับคดีพยายามฆ่า และอยู่ระหว่างหลบหนี เจ้าหน้าที่จะติดตามจับกุม มาสอบสวนดำเนินคดีต่อไป